

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๑. แนะนำผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ	- นางรัตนา กิจวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕	- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๒. การปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด	- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านรายงานเหตุการณ์ที่เห็นว่าสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดให้ทันท่วงที เช่น การชุมนุมประท้วง เหตุการณ์ความรุนแรง คดีอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รักษาสภาพการสื่อสาร เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา	- จังหวัดทุกจังหวัด
๓. จังหวัดในพื้นที่รับน้ำนอง	- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รับน้ำบูรณาการข้อมูลกับเกษตรจังหวัดและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง โดยหลีกเลี่ยงการใช้ที่ดินของเอกชน ซึ่งจะทำให้เสื่อมราคา พยายามใช้พื้นที่ที่เป็นห้วย บึง ให้มาก	- จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือที่อยู่ในแนวพื้นที่รับน้ำ
๔. การชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ	- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ให้ความสำคัญในการดำเนินคดีกับแกนนำมือที่ปิดถนนสร้างความเดือดร้อน โดยจะถือเป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๕. การประหยัดพลังงาน ในสถานที่ราชการ</p>	<p>- ให้ข้าราชการมหาดไทยแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่น เลือกลงใช้ผ้าไทย ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ งดการใช้เสื่อนอกและเนคไท</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรี</u> <u>ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)</u></p> <p>๑. การบูรณาการงบประมาณ ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด</p>	<p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เหมือนเป็น นายกรัฐมนตรีของจังหวัด ประสานการของงบประมาณทั้งของราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนงานโครงการที่เป็นความจำเป็นของประชาชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงบประมาณ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>- ให้ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้มั่นคง เช่น การทำสวนปาล์มน้ำมัน การทำสวนยางสามารถสร้างรายได้ และประชาชนจะแจ่มเบายแสการกระทำผิดและขอให้ดูแลเรื่องการเรียกค่าคุ้มครองด้วย</p>	<p>- จังหวัดในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล</p>
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</u></p> <p>๑. การดำเนินการตามแผนงาน ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขและการธำรงไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติใน ระดับพื้นที่</p>	<p>- คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวในพื้นที่</p>	<p>- สำนักนโยบาย และแผน สป. - จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทุกจังหวัด นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอ บูรณาการงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว โดยให้สำนักนโยบายและแผน สป. ประสานรายละเอียดการขับเคลื่อนแผนงานโดยด่วน</p> <p>สำหรับเรื่องที่ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดสืบค้นหรือค้นหาประเด็นกิจกรรมที่จะใช้เป็นจุดเชื่อมโยงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งให้กระทรวงเพื่อจัดทำหนังสือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบนั้น ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว</p>	
<p>๒. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ยะลา และปัตตานี</p>	<p>๒.๑) ตามที่เกิดเหตุการณ์วางระเบิดที่โรงแรมลีการ์เดิน จังหวัดสงขลา ขอให้จังหวัดดูแลงานด้านบุคลากรในพื้นที่ โดยเฉพาะกรมการปกครองขอให้พิจารณาทบทวนเรื่องการแต่งตั้งปลัดอำเภอที่เป็นผู้หญิงลงปฏิบัติงานพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนขอให้ดูความเหมาะสมด้วย</p> <p>สำหรับงานด้านการข่าวขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้บุคลากรด้านการข่าวให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะหลีกเลี่ยงความสูญเสียและลดความรุนแรงในพื้นที่ได้อย่างไร หากเกินกำลังความสามารถให้รายงานให้กระทรวงทราบ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>๒.๒) เหตุการณ์วางระเบิดที่จังหวัดยะลาและปัตตานี มีข้อสังเกตว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาที่มีส่วนราชการประจำอยู่จำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเป้าให้ฝ่ายตรงข้ามลงมือสร้างสถานการณ์บ่อยครั้ง ขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง และขอให้กำลังใจข้าราชการในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดสงขลา ยะลาและปัตตานี</p> <p>จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๓. เหตุการณ์พลุระเบิด ที่จังหวัดสระบุรี	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจการ ออกใบอนุญาต ควบคุมตรวจสอบมาตรฐานการเก็บรักษา พลุและดอกไม้เพลิงของผู้ขออนุญาต ให้มีความปลอดภัย อย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก	- จังหวัดทุกจังหวัด
๔. การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๕๕	- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเจ้าของพนักงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การจำหน่าย สุราและของมีนเมา รวมถึงตลอดถึงการโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานที่ราชการ/สถานศึกษา และในช่วงสงกรานต์ปีนี้ให้เข้มงวดการจำหน่ายสุราให้ เป็นไปตามกฎหมายด้วย	- จังหวัดทุกจังหวัด - ศพส.มท. - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย
๕. การชุมนุมปิดถนน ของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดต่างๆ	- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการปิดถนนแจ้งความ ดำเนินคดีกับแกนนำมือบทุกกรณีแล้วรายงานรายละเอียด ของคดีให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย	- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕